

เลขที่ ITM-21082024

วันที่ 21 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนการจัดงาน งานอินเตอร์แมคและซัฟคอน ไทยแลนด์ 2025
เรียน ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
เอกสารแนบ รายละเอียดการจัดงาน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (Informa Markets) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจระดับนานาชาติทั่วโลก โดยจัดนิทรรศการกว่าปีละ 550 งานทั่วโลก ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงเป็นผู้จัดงานอินเตอร์แมค งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่สำคัญระดับภูมิภาค ที่ได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องถึง 40 ปีแล้ว ถือได้ว่าเป็นงานที่มีความเจริญเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยจัดพร้อมกับงานซัฟคอนไทยแลนด์ 2025 งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานทั้งสอง เพื่อเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดใน Theme “Manufacturing Solution Towards NET ZERO CARBON” โซลูชันการผลิตอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน ในปีนี้ นอกจากการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่แล้ว ยังมีการนำเสนอพีเจอาร์ใหม่ในกลุ่ม Automation and Robotics , Additive Manufacturing , Software : 3D printing technology , Advance Metrology and Testing ” ซึ่งในงานนี้มีเทคโนโลยีครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สร้างโอกาสเปิดตลาดแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการรับช่วงการผลิตในสาขาต่างๆ ในงานอินเตอร์แมค และ ซัฟคอน ไทยแลนด์ 2025

ในโอกาสนี้ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันฯ ร่วมเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนการจัดงาน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการนำเสนอสินค้าและบริการของสมาชิกไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป โดยบริษัท อินดีมอบสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียด ดังนี้

1. พื้นที่พร้อมคูหามาตรฐานขนาด 9 ตารางเมตร สำหรับสถาบันฯ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมของสถาบันฯ
2. เรียนเชิญผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
3. ประชาสัมพันธ์โลโก้สถาบันฯ บนสื่อออนไลน์ และสิ่งพิมพ์ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน
4. มอบค่าตอบแทนให้กับสถาบันฯ

โดยทางบริษัทฯ ใคร่ขอรับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์งาน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทาง
สถาบันฯ

คณะผู้จัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการเป็นพันธมิตรสนับสนุนการจัดงานจากสถาบันฯ
เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต และ สร้างโอกาสเปิดตลาดแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมารับช่วงการผลิตใน
สาขาต่างๆ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและเกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง และขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมชาวัฒน์ เศรษฐจินดาเจริญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โครงการ
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย